

แบบรายงานสรุปผลประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการรับสินบน การป้องกันการค้าทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดทาง ละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการให้และการ รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาใน โอกาสต่างๆ	บุคลากรโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนการให้และการรับ ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับ บัญชีในเทศกาลปีใหม่ หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ซึ่งโรงพยาบาลออกมีกรจัดประชุมไปแล้ว ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่รับสินบน ไม่รับ ของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	
๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	บุคลากรโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. ให้ภาครัฐจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน	ไม่มี	ไม่พบข้อร้องเรียน	
๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	บุคลากรโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. ให้ภาครัฐจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกันกรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	บุคลากรโรงพยาบาลตลอดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันกรับสินบนประเด็นเงินบริจาคให้บุคลากรโรงพยาบาลตลอดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	
๕. มาตรการป้องกันกรทุจริตและนกัไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน	บุคลากรโรงพยาบาลตลอดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการใช้รถราชการ ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๓.	ไม่มี	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ไม่มีข้อร้องเรียน	



(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู) ผู้สุรบรรยายงาน
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ